

HỆ THỐNG Y TẾ ở Cộng hòa Séc có thể khác với hệ thống ở nước bạn!

Mỗi một người nước ngoài đều nên đăng ký ở:

- bác sĩ đa khoa/trẻ em tại bác sĩ nhi khoa,
- nha khoa (bác sỹ răng),
- phụ nữ ở bác sỹ phụ khoa.

Với những bác sĩ này, mọi người sẽ được khám sức khỏe phòng ngừa định kỳ và miễn phí (bởi bảo hiểm y tế chi trả). Phòng ngừa giúp ngăn ngừa các vấn đề cấp tính có thể xảy ra. Người lớn có nghĩa vụ thường xuyên đưa trẻ đi khám sức khỏe tại bác sĩ nhi khoa!

Nếu cần, bác sĩ đa khoa sẽ giới thiệu bạn đến bác sĩ chuyên khoa (chẳng hạn như bác sĩ bác sĩ tim mạch, bác sĩ nội tiết, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tiểu đường và những bác sỹ khác), và sẽ viết cho bạn đơn giới thiệu (trong trường hợp trẻ em thì sẽ là bởi bác sĩ nhi khoa).

- Nếu bạn phải được theo dõi bởi một trong bác sỹ chuyên khoa thì cũng cần phải đi khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ đó.

!!! Đừng quên rằng nếu có hẹn với bác sĩ thì phải đến đúng giờ !!! Nếu không thể đến, bạn phải gọi điện trước và xin đổi lịch hẹn sang ngày khác.

DỊCH VỤ CẤP CỨU	
CẤP CỨU	DỊCH VỤ CỨU THƯƠNG – 112
Các vấn đề sức khỏe đột ngột, không nguy hiểm đến tính mạng! - Thường được thấy trong bệnh viện. <i>Tại khoa cấp cứu phải trả phí theo quy định.</i> Khoa cấp cứu hoạt động sau giờ làm việc thường của bác sĩ (tức là vào buổi tối hoặc cuối tuần).	Các vấn đề sức khỏe đột ngột và nghiêm trọng đến tính mạng! - thương tích nghiêm trọng, suy giảm ý thức, hô hấp, ngộ độc, dị ứng, có thể dẫn đến hậu quả lâu dài hoặc vĩnh viễn, thậm chí đột tử. Hoạt động 24/24.

112 – là số phổ biến của Châu Âu mà có thể cung cấp dịch vụ khẩn cấp, đội cứu hỏa hoặc cảnh sát. Bạn có thể gọi số này từ bất kỳ điện thoại nào ngay cả khi không có thẻ SIM hoặc tiền, thậm chí cả ở nơi không có sóng. Những người tổng đài cũng nói tiếng nước ngoài.

Mặc dù dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Séc ở mức độ cao, nhưng bác sĩ có thể từ chối đăng ký cho bạn vì không còn chỗ. Trong trường hợp đó, bạn cần phải kiên trì và tìm bác sĩ khác hoặc nhờ sự giúp đỡ của người nào đó mà có thể giúp bạn.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústecském kraji" reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000008 je financován OP AMIF a MV ČR.